

# โพเซียวพรบ.อ้อยและน้ำตาล คุ่มครองชาวไร่ขยายรายได้เพิ่ม

โพสทูเดย์ - กรม.ผ่านร่างกฎหมาย  
อ้อยฯ ฉบับใหม่ ปรับโครงสร้างกรรมการ  
เปลี่ยนนิยามผลผลิตอ้อยหวังเพิ่ม  
รายได้ให้ชาวไร่

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา  
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิด  
เผยว่า คณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่  
2 ต.ค. 2561 ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อ้อย  
และน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...  
ซึ่งเป็นการแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับเดิม เพื่อ  
คุ่มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย  
ในด้านการผลิตและจำหน่ายอ้อยตลอด  
จนให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย  
เติบโตมีเสถียรภาพ เกิดความเป็นธรรม  
แก่ชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงานน้ำตาลและ  
ประชาชนผู้บริโภค

ทั้งนี้ เหตุผลที่ต้องแก้ไขกฎหมาย  
เนื่องจากมาตราต่างๆ ใน พ.ร.บ.ฉบับ  
เดิมบังคับใช้มากกว่า 32 ปี โดยยัง  
ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง  
กับนโยบายของรัฐบาลและมติ กรม.  
ในเรื่องแผนการปรับปรุงโครงสร้าง  
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ทั้งระบบ พ.ศ. 2559-2564

สำหรับสาระสำคัญของกฎหมาย  
ที่แก้ไขนั้น เช่น การกำหนดให้ชาว  
ไร่อ้อยสามารถเป็นสมาชิกสถาบัน  
ชาวไร่อ้อยที่เป็นสมาคมสหกรณ์ หรือ  
กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เพียงแห่ง  
เดียว รวมทั้งให้มีการจดทะเบียนสถาบัน  
ชาวไร่อ้อย การแก้ไขเพิ่มเติมกรณียก  
อ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น  
โดยให้นำส่วนต่างไปหักออกจากราคา  
อ้อยขั้นต้นหรือขั้นสุดท้ายในฤดูกาล  
ผลิตปี ถัดไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ  
กรรมการกำหนด เพื่อแก้ไขเรื่องการ  
อุดหนุนเกษตรกรของกองทุนอ้อยและ  
น้ำตาลทราย จากเดิมที่กำหนดให้กอง  
ทุนอ้อยฯ จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่  
โรงงาน โดยชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่า  
อ้อยที่ได้รับเกิน

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ราคา  
อ้อยขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่า 80% หรือ  
ไม่เกิน 95% ของประมาณการรายได้ที่  
คำนวณได้ เพื่อไม่ให้ราคาอ้อยขั้นต้นสูง  
เกินกว่าประมาณการรายได้ที่คำนวณได้

และราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และให้ รมว.  
อุตสาหกรรม เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการ  
กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้าย  
แทนของเดิมที่เป็นหน้าที่ของ กรม.

ขณะเดียวกันให้นำเข้าน้ำตาลทรายได้  
แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  
อ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้สอดคล้อง  
กับข้อกำหนดขององค์การการค้าโลก  
(ดับเบิลยูทีโอ) รวมทั้งให้โรงงานนำเงินส่ง  
เข้ากองทุนฯ 2% ของรายได้สุทธิ ภายใน  
ระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม ยังได้เพิ่มคณะกรรมการ  
อ้อยและน้ำตาลทราย โดยเพิ่มผู้แทน  
ชาวไร่อ้อยจาก 9 คน เป็น 12 คน เพิ่ม  
ผู้แทนโรงงานเป็น 9 คน จาก 7 คน และ  
ผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องไม่เป็นที่ปรึกษาของ  
โรงงาน รวมทั้งให้ตัดเงินอุดหนุนจาก  
รัฐบาลออกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ  
ดับเบิลยูทีโอ รวมถึงเพิ่มเติมบทนิยาม  
ของผลิตภัณฑ์อ้อย เช่น ผลิตเอทานอล  
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งจะทำให้อ้อยผลิต  
สินค้าได้กว้างขึ้น และเกษตรกรมีแหล่ง  
รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป ■